

## **VIB CÓ KẾ HOẠCH TĂNG TÀI SẢN LÊN 182,9 NGHÌN TỶ ĐỒNG VÀ TỔNG DƯ NỢ LÊN TỚI 36,5 TỶ ĐỒNG**

Tiền gửi từ thị trường hạng nhất được dự kiến sẽ đạt 127,2 nghìn tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu sẽ được giữ ở mức dưới 2% tổng dư nợ.

Ngân hàng cũng tìm cách tăng vốn điều lệ lên 10,9 nghìn tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông và cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư ở một vị trí riêng tư.

Ngoài ra, VIB có kế hoạch niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh để mang lại nhiều lợi ích hơn cho các cổ đông.

Tại cuộc họp thường niên của ngân hàng, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 3, VIB sẽ yêu cầu các cổ đông của mình bầu ra một ban giám đốc mới và một ban giám sát mới cho nhiệm kỳ 2019-2023. Hội đồng quản trị sẽ có bảy thành viên, trong đó có hai người nước ngoài, trong khi ban giám sát sẽ có ba thành viên toàn thời gian.

Năm ngoái, ngân hàng đã công bố mức tăng trưởng mạnh nhất về doanh thu và lợi nhuận trong năm năm. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, mở rộng gấp đôi so với năm trước và đạt 137% mục tiêu.

Tổng tài sản của nó lên tới gần 140 nghìn tỷ đồng, trong khi tăng trưởng tín dụng của nó được đặt ở mức 17% và nợ xấu ở mức 2,2% tổng dư nợ.

Kể từ tháng 7 năm ngoái, VIB đã trở thành một trong năm ngân hàng đầu tiên mua lại tất cả các khoản nợ xấu từ Công ty quản lý tài sản Việt Nam.

VIB tiếp tục được các tổ chức quốc tế uy tín và các cơ quan quản lý nhà nước công nhận là một trong những ngân hàng tốt nhất về chất lượng và tính minh bạch. Vào tháng 11 năm ngoái, nó đã trở thành ngân hàng cổ phần thương mại đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn Basel Capital Accord II.

Hơn nữa, Dịch vụ Nhà đầu tư Tâm trạng đã nâng cấp xếp hạng VIB hai lần vào năm ngoái nhờ kết quả kinh doanh và khả năng tài chính tích cực.

VIB đã tiếp tục củng cố vị trí hàng đầu của mình trong thị trường ngân hàng bán lẻ.

Vào tháng 12 năm ngoái, VIB đã ra mắt năm dịch vụ thẻ tín dụng mới để đáp ứng nhu cầu của chủ thẻ. VIB cũng đã đầu tư rất nhiều vào ứng dụng MyVIB, dịch vụ Internet Banking, trang web tại [www.vib.com.vn](http://www.vib.com.vn) và các công cụ bán hàng tự động với hy vọng trở thành người tiên phong trong ngân hàng số.

Hơn nữa, VIB đã được công nhận là nơi làm việc sáng tạo nhất năm 2018 bởi tạp chí Tài chính Quốc tế của Vương quốc Anh, vì nó đã cung cấp một môi trường làm việc cởi mở và thuận tiện, thúc đẩy văn hóa học tập và mô hình phúc lợi toàn diện, áp dụng các chính sách đãi ngộ cạnh tranh và thưởng cho nhân viên của mình dựa trên đóng góp của họ.

VIB có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt 5,5% và tặng 18% cổ phần thưởng cho các cổ đông và phân bổ hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên của mình.